

UBND xã Ea Nam tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa cấp ủy đảng, UBND cấp xã với Nhân dân; diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến của Nhân dân xã Ea Nam năm 2024.

Nhằm kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của người dân đối với các quyết sách của chính quyền; kịp thời giải quyết những bức xúc trong nhân dân và định hướng đúng cho người dân, tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chương trình phát triển của địa phương.

Ngày 16/10/2024, UBND xã Ea Nam tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa cấp ủy đảng, UBND cấp xã với Nhân dân; diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến của Nhân dân xã Ea Nam năm 2024. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể của xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn; Chi hội trưởng các Hội đoàn thể thôn; Nhân dân trên địa bàn xã.

Tại hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp, các đại biểu được nghe lãnh đạo xã Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an – an ninh 9 tháng đầu năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của UBND xã. Qua nghe báo cáo các đại biểu đã đồng tình và nhất trí với các nội dung nêu trong báo cáo. Tại hội nghị đã ghi nhận và trả lời các ý kiến của Nhân dân tập trung vào các lĩnh vực như: Lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, công tác Quy hoạch cán bộ; rà soát hộ nghèo, an ninh trật tự, công tác giải tỏa khu vực 7000m²...



Ảnh: lãnh đạo xã Ea Nam chủ trì tại Hội nghị

Với tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, cấp ủy, chính quyền xã Ea Nam đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Đối với những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi liên quan thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền xã làm rõ, trả lời tại buổi đối thoại. Đối với những vấn đề cần có thời gian để xác minh giải quyết, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã đã tiếp thu giao cho

công chức chuyên môn tham mưu để có hướng giải quyết kịp thời, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền, cấp ủy, chính quyền sẽ tiếp thu và phản ánh tới cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Qua buổi đối thoại giúp cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy những mặt tích cực mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời tiếp tục những vướng mắc bất cập qua đối thoại mà nhân dân đã ý kiến, kiến nghị để có sự điều chỉnh phù hợp, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân./.